

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๓๓



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รายงานสถานการณ์น้ำและมาตรการควบคุมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ในการประชุม Video Conference เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ จำนวน ๘ มาตรการ ๔๕ โครงการ และเห็นชอบในหลักการโครงการจัดทำแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ประกอบกับคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ และระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการ ประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลในทุกด้าน และพิจารณาดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้ง

ทั้งนี้ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน สถานะทางการเงินการคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และรายงานให้จังหวัดทราบทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน โดยเริ่มจัดส่งรายงานครั้งแรกในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามแบบรายงานที่กำหนด ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมควร ชันเงิน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๙๙, ๐ ๗๕๖๒ ๒๔๓๗

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๖๖๖

สำเนาฉบับ

ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รายงานสถานการณ์น้ำและมาตรการควบคุมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ในการประชุม Video Conference เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ จำนวน ๘ มาตรการ ๔๕ โครงการ และเห็นชอบในหลักการโครงการจัดทำแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ และระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการ ประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลในทุกด้าน และพิจารณาดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้ง

ทั้งนี้ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน สถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และรายงานให้จังหวัดทราบทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน โดยเริ่มจัดส่งรายงานครั้งแรกในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามแบบรายงานที่กำหนด ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมควร ชันเงิน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร/โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๙๙, ๐ ๗๕๖๒ ๒๔๓๗

.....ท้องถิ่นจังหวัด
.....หน.กลุ่มงานฯ
.....เจ้าหน้าที่
๓๐ พ.ย. ๕๘

กน

ศาลากลางจังหวัดกระบี่
เลขที่ 027735
วันที่ 26 พ.ย. 2558
เวลา

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๕๕๘



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม ๑๐๓๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
เลขที่ 9312
วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๘
เวลา

เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานผลการดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง จำนวน ๑ ชุด
- ๒. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ และระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๘/๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานสถานการณ์น้ำและมาตรการควบคุมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ในการประชุม Video Conference เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ จำนวน ๘ มาตรการ ๔๕ โครงการ และเห็นชอบในหลักการโครงการจัดทำแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ประกอบกับคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ และระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๘/๕๙ เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการ ประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหากล้วยแล้งและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลในทุกด้าน และพิจารณาดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้ง ดังนี้

๑. การเตรียมการก่อนเกิดภัย

๑.๑ สสำรวจและจัดทำบัญชีข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลแหล่งภาษาณะ เก็บกักน้ำ และข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง เช่น รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์ดับเพลิง เครื่องมือดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ ทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการและเอกชนในพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้งของประชาชนต่อไป

๑.๒ จัดหา ซ่อมแซมหรือปรับปรุงแหล่งน้ำ ภาษาณะเก็บน้ำ ฝ่ายต้นน้ำลำธาร (CHECK DAM) เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง และสำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนการจัดหารถยนต์บรรทุกน้ำ รถดับเพลิง เครื่องดับเพลิงแบบหาบหาม และอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้กับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทีมกู้ภัย (One Tambon One Search and Rescue Team : OTOS) ใช้ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการจัดสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ เช่น การขุดลอกท่อระบายน้ำ การกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำ และจัดหาพื้นที่รองรับน้ำ (แก้มลิง) เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง

๑.๓ พิจารณาดังงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น และให้นำเงินสำรองจ่ายดังกล่าวไปใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย เป็นลำดับแรก

๑.๔ ประสานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยหรือไฟป่า และแผนการแจกจ่ายน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยให้บูรณาการเครื่องมือเครื่องใช้ บุคลากร และวิธีการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยหรือไฟป่าที่ได้จัดทำไว้แล้วตามความจำเป็นและสมควร เพื่อให้เกิดทักษะและความคล่องตัวในการปฏิบัติ

/และมอบหมาย...

และมอบหมายให้ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันที่ โดยการทำมีอาสาสมัครเตือนภัยประจำชุมชน “มีสเตอร์เตือนภัย” เพื่อติดตามสอดส่องสิ่งทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย แล้วจัดหาเครื่องหมายอาณัติสัญญาณแจ้งเตือนภัย รวมทั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ให้พร้อมและเพียงพอแก่การระงับเหตุ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ฝึกอบรมจัดตั้งทีมกู้ภัยเป็นหน่วยเผชิญเหตุเบื้องต้นขอให้เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายและขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีทีมกู้ภัยเป็นหน่วยเผชิญเหตุเบื้องต้น อยู่ในการกำกับดูแลของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สำหรับการแจกจ่ายน้ำ ขอให้ส่งให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนรับผิดชอบประจำจุดแจกจ่ายน้ำกลางประจำหมู่บ้านด้วย

๑.๕ ติดตามสภาพอากาศ น้ำฝน ระดับน้ำในแม่น้ำ เขื่อน อ่างเก็บน้ำ หรือระดับน้ำทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีแนวโน้มว่าจะประสบภัย ให้จัดตั้งศูนย์เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันที่อาจจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เตรียมรับสถานการณ์และแผนการดำเนินการของส่วนราชการต่างๆ เช่น แผนการจัดการน้ำ แผนการเพาะปลูกพืชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งรับทราบแนวทางปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๖ รมรณรงค์ให้ประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง การใช้น้ำอย่างประหยัด ดำเนินการตามแผนเพาะปลูก การป้องกันและระมัดระวังมิให้เกิดอัคคีภัยและไฟฟ้า การไม่เผาป่า ตอซังข้าว ข้าวโพด หรือใบอ้อย การป้องกันและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อมิให้เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร รวมทั้งการป้องกันและระมัดระวังการโจรกรรมทรัพย์สินในช่วงฤดูแล้ง

๑.๗ ร่วมในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันความขัดแย้งระหว่างประชาชน

๑.๘ จัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าและจัดบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้าตามที่เห็นสมควร

๑.๙ เร่งรัดการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน รวมตลอดถึงการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้

๒. การดำเนินการขณะเกิดภัย

๒.๑ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานการดำเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตัวเอง และสนับสนุนตามที่จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร้องขอ

๒.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินงบประมาณที่ได้เตรียมไว้ไปใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นลำดับแรก หากไม่เพียงพอ ก็อาจจะโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หรือเงินงบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายหรือมีความจำเป็นน้อยกว่าไปตั้งจ่ายเพิ่มเติมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และหากเงินงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวยังไม่เพียงพออีก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

๒.๓ การจัดหา น้ำสะอาด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการอุปโภคบริโภค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหา น้ำสะอาด ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ สำหรับผลิตน้ำสะอาด เพื่อบริการประชาชน โดยไม่คิดมูลค่า และหากหน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคประชาชน นำน้ำสะอาดหรือเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงาน

๒.๔ ระดมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม และได้รับมอบจากส่วนราชการอื่นๆ หรือภาคเอกชนในพื้นที่ หรือขอยืมจากภาคเอกชนมาใช้ในการให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒.๕ จัดให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้มียางทำในพื้นที่ เพื่อป้องกันการละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานทำในเมืองใหญ่ เช่น การจ้างแรงงานราษฎรในการดำเนินการตามโครงการในเขตพื้นที่ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณไว้ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง หรือประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนผลิตสินค้าให้แก่โรงงาน

๒.๖ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคก่อนเป็นลำดับแรกแล้ว จึงพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และการอุตสาหกรรม ตามความเหมาะสมต่อไป

๒.๗ ในการให้ความช่วยเหลือน้ำเพื่อการเกษตร หากประชาชนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการจัดหาน้ำสำหรับพืชผลการเกษตรที่ได้เพาะปลูกไปแล้ว ให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน เพื่อป้องกันมิให้ผลผลิตของประชาชนเกิดความเสียหาย โดยให้พิจารณาปริมาณน้ำต้นทุนที่จะต้องเตรียมไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ให้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งด้วย

๒.๘ หากเกิดอัคคีภัยหรือไฟป่า โรคระบาด หรือโรคติดต่อ อันสืบเนื่องมาจากภัยแล้งให้ดำเนินการตามบทบาทอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

๓. การดำเนินการหลังเกิดภัย

๓.๑ เร่งสำรวจความเสียหายจากภัยแล้ง ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่โดยด่วน หากงบประมาณไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ/จังหวัด (ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ.) ตามลำดับ

๓.๒ ประสานงานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยจัดระเบียบและกำหนดพื้นที่การช่วยเหลือตามความจำเป็นเร่งด่วนอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค มิให้เกิดความซ้ำซ้อน

๓.๓ เฝ้าระวังเรื่องสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นได้

๓.๔ กำชับยามท้องถิ่น และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ ประชาชนและผู้ประสบภัย มิให้มีการโจรกรรมและลักขโมย

๓.๕ เร่งฟื้นฟู และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัย โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพ และเป็นการป้องกันการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหากภัยแล้งตามแบบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน โดยเริ่มจัดส่งรายงานครั้งแรกในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน สถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์ ปลอดทอง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม
ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๓ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๑

แบบรายงานผลการดำเนินการป้องกันการป้องกันและแก้ไขปัญหาล้างถังปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙

จังหวัด.....

ประจำเดือน

ลำดับที่	อำเภอ	ตำบล	อปท	ปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/เกิดขึ้นแล้ว	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหา	งบประมาณ (หากมี)	หมายเหตุ
๑.	ห้วยยาง	นาดี	อบต.นาดี	ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ชำรุด	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓		
๒.	ห้วยยาง	นาดี	อบต.นาดี	แหล่งน้ำที่มีอยู่มีน้ำไม่เพียงพอในฤดูแล้ง	ขุดสระน้ำ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ลึก ๓ เมตร		
๓.	ห้วยกบ	บางยาว	อบต.บางยาว	แหล่งน้ำผลิตประปาไม่เพียงพอในฤดูแล้ง	จัดทาสถานะเก็บน้ำสำรอง		
๔.							
๕.							
๖.							
๗.							

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

ท้องถิ่นจังหวัด.....



คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙

ที่ ๑ /๒๕๕๘

เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ และระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๘/๕๙

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ และระดับจังหวัด เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง และการบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ และเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ อย่างเป็นระบบ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒.๕ ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. ให้จัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ ปี ๒๕๕๘/๕๙” ขึ้น ณ อาคาร ๑ ชั้น ๓ ห้องศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเกษตร (๑๓๗) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และให้ศูนย์ฯ มีหน้าที่ ดังนี้

๑.๑ เป็นศูนย์บัญชาการ ประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๒ เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชน

๑.๓ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง และแนวทางการลดผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้ง

๑.๔ จัดทำรายงานสถานการณ์ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้ง เสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ

๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการฯ มอบหมาย

๒. กำหนดโครงสร้างของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ ปี ๒๕๕๘/๕๙ ประกอบด้วย ๓ ส่วนงาน ดังนี้

๒.๑ ส่วนอำนวยการ

๒.๑.๑ องค์ประกอบ มีดังต่อไปนี้

(๑) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย ผู้อำนวยการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(๒) ผู้ช่วย...

- (๒) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมาย รองผู้อำนวยการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- (๓) รองอธิบดีกรมชลประทาน ✓
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- (๔) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ✓
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- (๕) รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ✓
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- (๖) รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ✓
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๗) รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ✓
กระทรวงมหาดไทย
- (๘) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ✓
- (๙) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ✓
- (๑๐) ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- (๑๑) ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ เลขานุการ
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- (๑๒) ผู้แทนสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒.๑.๒ อำนาจหน้าที่

- ๑) อำนวยการ สนับสนุน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้ง
- ๒) กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในการแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้ง
- ๓) ประสานข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินความต้องการและความจำเป็น ในการสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง
- ๔) ติดตาม และกำกับดูแล ผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปัญหาและรายงานสถานการณ์ต่อคณะกรรมการอำนวยการฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง

๒.๒ ส่วนประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้

๒.๒.๑ องค์ประกอบ มีดังต่อไปนี้

- (๑) รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
- (๒) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมาย รองผู้อำนวยการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- (๓) ผู้แทนกรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(๔) ผู้แทน...

- (๔) ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- (๕) ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๖) ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย
- (๗) ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
- (๘) ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- (๙) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการร่วม
- (๑๐) ผู้อำนวยการกองเกษตรสารนิเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขานุการร่วม
- (๑๑) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขานุการร่วม

๒.๒.๒ อำนาจหน้าที่

- ๑) จัดทำแนวทางการประชาสัมพันธ์ และการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งแก่ประชาชน
- ๒) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์ และแนวทางการปรับตัวเพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้ง
- ๓) ปฏิบัติการให้คำแนะนำทางจิตวิทยามวลชนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

๒.๓ ส่วนปฏิบัติการ

๒.๓.๑ องค์ประกอบ มีดังต่อไปนี้

- (๑) รองอธิบดีกรมชลประทาน ที่ได้รับมอบหมาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำนวยการ
- (๒) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองผู้อำนวยการ
- (๓) ผู้แทนกรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- (๔) ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- (๕) ผู้แทนกรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- (๖) ผู้แทนกรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- (๗) ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- (๘) ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(๙) ผู้แทน...

- (๙) ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๑๐) ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๑๑) ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย
- (๑๒) ผู้แทนกระทรวงการคลัง
- (๑๓) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
- (๑๔) ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- (๑๕) ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- (๑๖) ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขานุการร่วม
- (๑๗) ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ
และพื้นที่เฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขานุการร่วม
- (๑๘) ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขานุการร่วม

๒.๓.๒ อำนาจหน้าที่

๑) ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ และคาดการณ์ผลกระทบจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชน

๒) ติดตาม ประสานการปฏิบัติงาน ทรัพยากร และงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้งทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

๓) จัดทำรายงานสถานการณ์ และผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้ง เสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง

๓. ให้จัดตั้ง "ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๘/๕๙" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ระดับจังหวัด และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เพื่อปฏิบัติงานและให้ศูนย์ฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๓.๑ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และแผนงาน/โครงการ ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้งภายในจังหวัด

๓.๒ สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ และแนวทางปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัด

๓.๓ เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัยที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด

๓.๔ อำนวยการ บูรณาการหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้งภายในจังหวัด

๓.๕ ขับเคลื่อนแผนงานโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้งภายในจังหวัด เสนอต่อศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ

๓.๖ แต่งตั้งคณะทำงาน หรือชุดปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ เพื่อปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๗ ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก



(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประธานกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙